

เขียนรายชื่งส์



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล.รุกเปิดสำนักพยาบาลป้มีบัณฑิตหมวกขาว

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)เปิดเผยว่าปัญหาความขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยนั้นขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาต่อเนื่องมายาวนาน ส่งผลให้จำนวนไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ซึ่งในปี 2549 ประเทศไทยต้องการพยาบาลวิชาชีพในประเทศจำนวนถึง 129,379 คน เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลประชาชน 500 คนต่อพยาบาลวิชาชีพ 1 คน แต่ปัจจุบันระบบสุขภาพไทยมีจำนวนพยาบาลวิชาชีพอยู่เพียง 106,191 คน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการกระจายตัวของพยาบาลในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่ไม่สอดคล้องกับการกระจายตัวของประชากร โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทำให้การดูแลและบริการประชาชนที่เข้ารักษาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

อธิการบดีมฟล.กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว มฟล. จึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ขึ้นในปีการศึกษา 2550 ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถสูงในด้านการพยาบาล และที่สำคัญเพื่อสืบทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยความมีเมตตา กรุณาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลที่มฟล.นั้น จะมุ่งสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และให้การช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบำบัดเจ็บ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ หรือผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต การป้องกันป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ อีกทั้งจะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข โดยในปีการศึกษา 2550 จะเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มฟล.โทร.0-5391-6103 ถึง 4 หรือ www.mfu.ac.th

มฟล.เปิดหลักสูตรกายภาพบำบัดปี 50

นายแพทย์สำเร็จ กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.เตรียม เปิดหลักสูตรกายภาพบำบัดในปีการศึกษา 2550 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความสามารถวินิจฉัย แก้ไข

และฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้วยการให้การศึกษาระดับสูงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มฟล. จึงมีนโยบายเปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพทย์ ทั้งทางด้านพยาบาล และกายภาพบำบัด เพื่อรองรับการเป็นศูนย์การแพทย์อย่างครบวงจรในการดูแลสุขภาพประชาชนทางภาคเหนือในอนาคต

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. กล่าวว่ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต เป็นอีกหนึ่งของความรู้ใหม่ที่มฟล.เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตบุคลากรทางด้านนี้ เนื่องจากในปัจจุบันนักกายภาพบำบัดยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในสวนภูมิภาค ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถรับบริการได้อย่างทั่วถึง โดยบัณฑิตกายภาพบำบัดสำเร็จการศึกษาออกไปนั้น สามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในการดูแลสุขภาพที่ประสบปัญหาทางร่างกายอันเกิดจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้สนใจในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

มฟล.ผลิตมหาบัณฑิตโลจิสติกส์สนองตลาดอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร โดสงวน คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่ ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งนโยบายรัฐบาลยังสนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มฟล.จึงได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขึ้น ในปีการศึกษา 2550

คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มฟล. กล่าวด้วยว่ หลักสูตรดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาคปฏิบัติ และภาควิชาการ นอกจากนี้จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในทฤษฎี หลักการ แนวคิดพื้นฐาน ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนแล้วยังเห็นความจำเป็น ที่ผู้เรียนควรมีความรู้ในวิชาอื่นๆ ที่สำคัญต่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ที่เชื่อมโยงกันเป็นสหสาขาวิชา เช่น กฎหมายโลจิสติกส์ การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในหลากหลายวิชา สามารถ นำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้า การบริการ การบริหารราชการ และอื่นๆ เกี่ยวข้องนอกจากนี้ มฟล.ยังมีโครงการความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น เบลเยียม และเยอรมัน ดังนั้นผู้เรียนในหลักสูตรนี้จึงมีโอกาแลกเปลี่ยนไปทำโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/ วิทยานิพนธ์ /หรือศึกษาระยะสั้น ในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยที่มฟล.มีความร่วมมืออยู่ด้วย

หลักสูตรดังกล่าวจะจัดการเรียนการสอนที่หน่วยประสานง มฟล.กรุงเทพฯ อาคารปัญญาภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาธิต เขตสาทร กรุงเทพฯ สมักรตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.พ.2550 โทร.0-2679-0038-9,0-539 6103-5 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.mfu.ac.th/logistics